

กระทู้ถามที่ ๐๑๑ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การยกฐานะเทศบาลตำบลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ประกอบกับได้รับการจัดตั้งมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมือง ในขณะที่เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีศักยภาพและความเจริญที่ดียิ่งกว่าแต่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้ว นอกจากนี้การแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ เช่น ปัญหาด้านการสาธารณสุข และด้านการศึกษา ยังให้การบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะยกฐานะเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให้มีส่วนเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๓. ปัจจุบันราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการบริการด้านการสาธารณสุข และการศึกษา จากสถานพยาบาลและสถานศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านไผ่ไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

พรรคความหวังใหม่

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๑๑ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การยกฐานะเทศบาลตำบลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ข้าพเจ้า พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถาม ๑. กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะยกฐานะเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหรือไม่ ถ้าไม่มี เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้

หลักเกณฑ์การยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๕๖ คือ

“มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป โดยราษฎรเหล่านั้นอยู่หนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันคนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย”

เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านไผ่ มีพื้นที่ ๑๖.๒ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๓๕,๗๕๑ คน (ประชากรปี ๒๕๕๐) มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๒,๔๕๖ คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเทศบาลที่กำหนดไว้ว่าต้องมีประชากร ๓,๐๐๐ คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ดังนั้น ในขณะนี้จึงยังไม่สามารถยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้

คำถาม ๒. กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให้มีส่วนเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้

การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให้มีส่วนเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา มีสาระสำคัญ คือ

- (๑) แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลจาก ๕ ปี เป็น ๔ ปี
- (๒) การสิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีมีส่วนได้เสียในสัญญาเทศบาล
- (๓) ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารออกจากตำแหน่งได้

(๔) ให้ราษฎรเสนอเทศบัญญัติได้ รวมทั้ง ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการขยายเขตหรือรวมเขตเทศบาลได้

(๕) ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานของเทศบาลให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องการกระจายอำนาจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

คำถาม ๓. ปัจจุบันราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขและการศึกษา จากสถานพยาบาลและสถานศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านไผ่ไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านไผ่ ไม่มีสถานศึกษาของตนเองแต่อย่างใด แต่ในขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งจะเปิดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปีการศึกษา ๒๕๔๒

ส่วนการให้บริการด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านไผ่ ได้จัดให้มีโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ปีละ ๒ เดือน โดยออกบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลจำนวน ๑ แห่ง และเพื่อเป็นการขยายบริการด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ได้ก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง คาดว่าจะเปิดบริการแก่ประชาชนได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๑